



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก**  
**เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน - คลองบางทวด หมู่ที่ ๔**  
**ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบ จากคลองบางเนิน - คลองบางทวด หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ทำการขุดลอกใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร/ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย

งบประมาณตั้งไว้	จำนวน	๖๒๔,๐๐๐.- บาท
ราคากลาง	จำนวน	๖๒๐,๗๐๐.- บาท
ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง	จำนวน	๙๐ วัน

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๒,๐๐๐.-บาท(สัญญาเดียวกัน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ณ. วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มาพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง เวลา ๐๙.๓๐ น. หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตกไม่ได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ที่ทำการอำเภอปากพั่นหลังเก่า) อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ



นายก อบจ.จ.กาฬสินธุ์

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพ่องหลังเก่า) อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝ่ง ตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๐๔๐๓ ทางเว็บไซต์ [www.wop.go.th](http://www.wop.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝ่งตะวันตก

